

Chương trình hành động
Của ông Nguyễn Tiến Dũng, ứng cử viên
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính thưa các đ/c chủ trì hội nghị, các vị đại biểu và bà con cử tri !

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tiếp xúc đông đảo với bà con cử tri ở các xã của huyện Nghĩa Hành, tôi xin cảm ơn bà con cử tri và xin chúc bà con cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống !

Thưa bà con cử tri, bản thân tôi từ nhỏ đến lớn thuần túy là học sinh, khi ra trường, tôi về công tác tại một số cơ quan, đơn vị của thành phố Quảng Ngãi, tôi đã rất cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khi được Tỉnh ủy điều động về công tác tại Huyện ủy Nghĩa Hành, tôi đã hứa sẽ tận tụy, tận tâm, tận lực phục vụ Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hành, xây dựng và phát triển huyện nhà ngày càng vững mạnh.

Thưa bà con cử tri, chúng ta rất vui mừng về thành tựu to lớn của huyện Nghĩa Hành đã đạt huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2018, đặc biệt trong năm 2020, cả huyện đã nỗ lực cố gắng phòng chống dịch covid 19, không để dịch xảy ra trên địa bàn; tập trung kịp thời khắc phục hậu quả cơn bão số 6, số 9, ổn định sản xuất, sinh hoạt của toàn dân; tổ chức tốt đại hội các chi đảng bộ cơ sở và đại hội đảng bộ huyện, kịp thời củng cố hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì được mức tăng trưởng 1,03%, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Điều đó thật đáng tự hào.

Là một cán bộ lãnh đạo của huyện, theo tôi, thời gian đến, chúng ta cần tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, với 5 nhiệm vụ quan trọng sau:

1/ Tiếp tục nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí ở mức cao nhất; đồng thời xây 7/11(>50%) xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện dồn điền đổi thửa, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Thực hiện tốt 500 ha vùng chuyên canh cây ăn quả, bảo đảm hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất.

2/ Đẩy mạnh phát triển kinh tế của huyện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch, công nghiệp xây dựng và nông nghiệp, bảo đảm tỷ trọng dịch vụ chiếm 53%, công nghiệp xây dựng chiếm 25%, nông nghiệp chiếm 22%; phát triển mạnh cụm công nghiệp Đồng Dinh, cụm công nghiệp Hành Đức- Hành Minh; mở rộng phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, du lịch, nhất là dọc tuyến tỉnh lộ 624 qua Hành Thuận, Thị trấn Chợ Chùa, Hành Minh

và các trung tâm xã. Gắn kết du lịch Suối Chí với du lịch nông nghiệp, miệt vườn, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

3/ Phát triển mạnh mẽ văn hóa, con người Nghĩa Hành văn minh, thân thiện, quan tâm đặc biệt đến giáo dục, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn. Phát huy các giá trị di tích văn hóa, lịch sử; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, bài chòi, phong trào TDTT của huyện.

4/ Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng của huyện, chú trọng đầu tư hạ tầng Thị trấn Chợ Chùa, huy động mọi nguồn lực xã hội trên 1000 tỷ đồng để thực hiện. Tham mưu đề xuất với tỉnh đầu tư mở rộng cầu Bến Đá, Kè 2 bên cầu Bến Đá, mở rộng nút thắt cổ chai; xây dựng hoàn thành quảng trường và một số khu dân cư hiện đại, bảo đảm cảnh quan và trật tự đô thị.

5/ Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho huyện, nhất là nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt của 12 xã, thị trấn và các phòng ban của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá cán bộ. Đổi mới cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Nêu cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành theo phương châm trên làm, dưới làm, nhịp nhàng, hiệu quả.

Ngoài ra chúng ta cũng cần tham mưu cho tỉnh điều chỉnh một số cơ chế, chính sách cho cán bộ cấp xã, thôn tổ dân phố, các chi hội cho phù hợp thực tế; đề xuất tỉnh cho đấu giá các mỏ cát trên địa bàn huyện, phục vụ nhu cầu xây dựng của nhân dân; giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong tranh chấp đất rừng kéo dài nhiều năm qua; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

Kính thưa bà con cử tri, với tinh thần cầu thị, tôi rất mong được bà con cử tri ủng hộ đề tiếng nói của lãnh đạo huyện sẽ mạnh mẽ hơn trong các kỳ họp của HĐND tỉnh, các diễn đàn, hội nghị của tỉnh, để cùng chung tay xây dựng và phát triển huyện Nghĩa Hành ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đến năm 2030 đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

Tận tụy, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân là phương châm của tôi !

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các đ/c đại biểu, bà con cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt ! Xin trân trọng cảm ơn !

Nghĩa Hành ngày 5 tháng 5 năm 2021

Người viết

Nguyễn Tiến Dũng